
 
 
 
 

วาระการประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ 

วันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๔.๓๐ น. 
ณ ห้องดาวดึงส์  อาคาร ๑๔  ชั้น  ๒ 

 
 ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี  ๒  การพิจารณาการรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี 
 ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมทราบ 
   ๔.๑  ก าหนดโครงการ “สนส สัญจร” 
   ๔.๒  การเตรียมการจัดประชุม “การจัดการความรู้” 
   ๔.๓  รายงานการใช้งบประมาณ 
   ๔.๔  สถิติการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบแรก 
 ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ๕.๑  พิจารณาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี และร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   ๖.๑ จัดท า SAR ๒๕๕๖ รอบ ๙ เดือน 



รายงานการประชุม 
ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
เมื่อวันท่ี  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมดาวดึงส์  อาคาร ๑๔  ชัน้  ๒ 
 

ผู้มาประชุม 
๑. อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๒. อาจารย์ ดร.ภริตา  พิมพันธุ์  รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๓. อาจารย์ภัทริณี  คงชู   รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๔. อาจารย์ ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ  รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๕. อาจารย์อนงค์นาถ  ยิ้มช้าง  ผู้ช่วยหัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
๖. นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 
๗. นายธรรมนูญ  จูทา   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
๘. นางศิราณี  จตุรทิศ   หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
๙. นางวรรฒนา  ไวยมิตรา  หัวหน้ากลุ่มงานบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๐. นางสาวณฤนรรณ  เอี่ยมมี  นักวิชาการศึกษา 
๑๑. นางสาวสุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายมงคล   แพทองค า  ติดราชการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 ประธาน มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

ประธานให้หัวหน้ากลุ่มงานแจ้งสมาชิกในกลุ่มงาน เรื่องการมาท างาน ให้ตรงเวลาเวลา การใช้อินเตอร์เน็ต  
ให้เล่นเป็นเวลา คือให้เล่นช่วงพักกลางวัน 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 



 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๒  /๒๕๕๖ 
 ประธาน มอบให้นางสาวสุทธิลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขดังนี้  
 หน้าที่ ๑  “การประเมินการประกันคุณภาพภายใน” เปลี่ยนเป็น “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” 
 หน้าที่ ๒  “ล้าน” เพ่ิมเติมเป็น “ล้านบาท” 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี  
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมทราบ 
 ๔.๑ ก าหนดโครงการ “สนส สัญจร” 

ประธาน แจ้ง ก าหนดการโครงการ “สนส สัญจร” โดยจะให้ทุกกลุ่มงาน สัญจรไปตามคณะต่างๆ ทุกวันพุธ 
เริ่มจากวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ จะเริ่มจากคณะครุศาสตร์ก่อน แต่ในวันนั้นคณะครุศาตร์ มีงานกีฬาของคณะ 
จึงมอบอาจารย์ภัทริณี คงชูและนางสาวขนิษฐา พวงมณีนาค ประสานคณะอื่นเพ่ือสัญจรไปคณะอ่ืนแทนก่อน และ
มอบหมายให้แต่ละกลุ่มงานท าแผ่นพับหรือเอกสารแนะน างานของแต่ละกลุ่มงาน 

 
ที่ประชุม  รบัทราบ  

 

 ๔.๒ การเตรียมการจัดประชุม “การจัดการความรู้” 
ประธาน แจ้งว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย” เป็นโครงการ

ความร่วมมือระหว่างส านักส่งเสริมวิชาการกับสถาบันวิจัย จะจัดในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
อมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น โดยมี รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาค า เป็นวิทยากร ทั้งนี้ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม
ในการจัดประชุมดังกล่าว  

 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ๔.๓ รายงานการใช้งบประมาณ 
ประธาน แจ้งรายงานการใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบ ๓ เดือน (เดือน ต.ค.-ธ.ค.) ส านัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใช้ไปแล้วร้อยละ ๒๑.๒๓ ส่วนส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย ใช้ไปแล้วร้อยละ ๖.๓๑ 
ประธาน ก าชับให้หัวหน้ากลุ่มงาน ท าหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน หากมา

ประเด็นปัญหาให้รีบรายงานผู้บริหารทราบ เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข  
 

 ที่ประชุม  รับทราบ 



 ๔.๔ สถิติการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบแรก 
 นางศิราณี จตุรทิศ แจ้งจ านวนผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบแรก 
จ านวน ๔,๒๘๖ คน แบ่งเป็น ผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑,๖๔๑ คน , สมัครที่โรงเรียน จ านวน ๒,๒๗๔ คน 
และสมัครทางอินเตอร์เน็ต จ านวน ๓๗๑ คน ส่วนใหญ่จะเลอืกในสาขาครุศาสตร์ แต่มหาวิทยาลัยฯ รับนักศึกษา
ทั้งสิ้น ๓,๖๐๕ คน  
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 ๕.๑ พิจารณาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี และร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 นายธรรมนูญ  จูทา รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้กลุ่มงานบริหาร
ได้น าข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้จากการส ารวจ ระดมความคิดในแต่ละกลุ่มงาน มาท าการปรับปรุง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
ของส านัก และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๗  โดยในปีนี้เป็นการจัดท าแผนที่ต่างจากทุกปี คือได้มี
การน าข้อคิดเห็นที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลากหลายกลุ่ม  การวิเคราะห์หน่วยงาน มาตรฐานการด าเนินงานทั้ง
จากมหาวิทยาลัย และนโยบายจากหน่วยงานต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลในการจัดท าแผน รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม  

 อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ รองผู้อ านวยการ กล่าวว่า แผนดังกล่าวไดร้วมแผนการด าเนินของส านักงาน
บัณฑิตวิทยาลัยไว้ด้วย แต่จะมีบางประเด็นที่มีข้อแตกต่างกันคือ การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยนั้น จะเก่ียวข้อง
กับการจัดการศึกษา หลักสูตรต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา เพราะฉะนั้นในแผนปฏิบัติราชการ จะเห็นข้อแตกต่าง
ชัดเจน  รวมถึงผลที่จะตามมาในเรื่องของการรายงงานการด าเนินงานตามแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ อาจะมีความ
ล่าช้า เนื่องจากการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะมีการกันเงินงบประมาณในบางรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
สอบวิทยานิพนธ์ต่าง ๆ  

 ประธานกล่าวว่า ในส่วนของการรายงานผลนั้น สามารถรายงานภายหลังจากสิ้นปีงบประมาณ และตัด
ยอดเงินกันทั้งหมดได้ เพราะในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานต่าง ๆ ก็ประสบปัญหาในเรื่องการรายงานผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณเช่นกัน แต่อยากให้กระชับเวลา ไม่ให้นานเกินความเหมาะสม 

 
ที่ประชุม  เห็นชอบ และให้น าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ๖.๑ จัดท า SAR ๒๕๕๖ รอบ ๙ เดือน 
 นางสาวณฤนรรณ เอ่ียมมี แจ้งว่า ขณะนี้รายงานการประเมินตนเองของส านักฯ ยังไม่เรียบร้อย และยังไม่ได้
รับความชัดเจนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง ในบางตัวบ่งชี้ ปัจจุบันงานประกัน
คุณภาพได้ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตามแนวทางเดิมของปีการศึกษา ๒๕๕๕  ขอมติที่ประชุมว่าจะ
แนวทางด าเนินงานอย่างไร  
 
 



อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ  เสนอให้ด าเนินการตามแผนเดิม โดยแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้
ประเมิน และรายงานรอบ ๙ เดือนไปก่อน โดยในรอบ 12 เดือน จะรอผลสรุปจากผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง 
 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ประธาน กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและขอปิดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 
 
 

ลงชื่อ    ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นางสาวสุทธิลักษณ์ ศรีสวัสดิ์) 

 


